

## BÁC HỒ DẪN ĐẦU VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA THANH NIÊN

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn luôn coi trọng vai trò của thanh niên.

Trong thập kỷ đầu hai của thế kỷ 20, khi những cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang bùng nổ, những phong trào cứu nước do các sĩ phu đầu tiên đứng đầu đã hiển nhiên là những phương pháp lỗi thời, Bác Hồ đã xuất hiện như một vì sao chói lọi dẫn dắt dân tộc ta đi vào con đường đấu tranh đúng đắn để cứu nước, cứu nhà. Khác với các sĩ phu yêu nước trước đó, Bác Hồ đã dẫn dắt thanh niên lên mặt trận trí tuệ, xứng đáng. Bác cho rằng muốn cứu đất nước thì trước hết phải thức tỉnh nhân dân tộc, muốn thức tỉnh nhân dân tộc thì trước hết phải thức tỉnh thanh niên. Năm 1925, trong tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" Bác Hồ đã kêu gọi "Hãy Đông Dương đứng thẳng hàng với những sĩ phu mới, nêu danh thanh niên sớm già của chúng tôi không sớm hôm sinh". Trong xã hội ta, Bác Hồ coi "Thanh niên là mặt trận quan trọng của Dân tộc". Ngay từ những buổi ban đầu sự khai phá cách mạng nước ta, Bác đã rất chú trọng đến vai trò của thanh niên. Năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Bác thành lập tổ chức cách mạng đầu tiên – tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam – mang tên "Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội". Tổ chức này được gọi tên là "Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội" đa số là các thanh niên, mang trong lòng mình một khát khao mãnh liệt – giành phóng dân tộc. Tên gọi của tổ chức cách mạng này thể hiện một tư tưởng chi phối của Bác: Đảng ta phải trở nên thanh niên, khỏe mạnh thanh niên. Khi nói về Thanh niên trong lòng Dân tộc, trong cuộc cách mạng mà chúng ta tiến hành, Bác đã dùng một cách so sánh không thể nào hay hơn để nói về "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Bởi vì nếu đầu trên trái đất này, mùa xuân cũng đến như thế, tràn trề sức sống như thế. Tuổi trẻ chính là giai đoạn của đời người có khả năng cống hiến cho dân tộc mạnh mẽ nhất. Khả năng của tuổi trẻ là vô địch.

